



## รมช.สุนทร เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในจ.สมุทรปราการ ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยด้วยการปรุงดินและปลูกผักบนกระเบื้อง

รมช.สุนทร เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในจ.สมุทรปราการ ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยด้วยการปรุงดินและปลูกผักบนกระเบื้อง

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ กิจกรรมส่งเสริมการปรุงดินและปลูกผักบนกระเบื้อง โดยมี นายปรโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน ดร.อาทิตย์ สุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากหมอดินอาสา ผู้นำประชาชนและเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยฯ เกษตร เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้เห็นความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกรและภาคีเครือข่าย จะเห็นได้ว่ากิจกรรมส่งเสริมการปรุงดินและปลูกผักบนกระเบื้องเป็นแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวมภายใต้เป้าหมายความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารเพื่อบริโภคไว้บริโภคแล้วลดค่าใช้จ่ายหรือสร้างรายได้จากการขายผักปลอดภัยในชุมชนได้นั้น เป็นการขับเคลื่อนของภาครัฐที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการผลิตสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ด้านนายปรโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า “ปัจจุบันความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมการปรุงดินและการปลูกผักบนกระเบื้อง โดยใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ การจัดการธาตุอาหาร มุ่งเน้นต้นทุนการผลิตต่ำ ปลอดภัยและใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการผลิตอาหารปลอดภัย ด้วยกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยของการปนเปื้อนทางอาหาร จากครัวไทยสู่ครัวโลกสร้างทางเลือกในการผลิตพืชที่มีข้อจำกัด และเสริมสร้างความรู้ด้านการปรุงดินผลผลิตที่ได้สามารถนำมาบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีเป้าหมายเกษตรกรในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ราย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างรายได้จากการขายพืชผักปลอดภัยในชุมชน กระจายรายได้เศรษฐกิจฐานรากให้แก่กลุ่มเกษตรกร”

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีเปิดป้ายศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดงานมีกิจกรรมฝึกอบรม อาทิ การปรุงดิน การประกอบโครงสร้างผักบนกระเบื้อง ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพสูตรปลา การเพาะกล้าผัก การปลูกผักบนกระเบื้องและการจัดการปุ๋ย

